

## BÁO CÁO KHẨN #1: Chuẩn Bị Và Theo Dõi Dòng Sông Khí Quyền

Ngày Gửi: Ngày 3 tháng 02 năm 2024, vào lúc 7:00 giờ tối.

### NGUỒN:

Thành phố San José

Trung Tâm Điều Hành Hoạt Động Ứng Phó Khẩn Cấp

### Liên hệ:

Carolina Camarena, Giám đốc Truyền thông, Thành phố San José

Đường Dây Liên Lạc Truyền Thông: 408-535-7777

Jeff Scott, Văn phòng Thông tin Công cộng Khẩn cấp

408-975-2647

Ngày/Thời gian Cập nhật: Ngày 3 tháng Hai năm 2024, vào lúc 7:00 giờ tối

### Buổi Họp Báo:

Chuyện gì	Các viên chức của Thành phố San José và Valley Water sẽ thảo luận về dòng sông trong khí quyền tràn vào, các rủi ro liên quan đến tính mạng và tài sản, các hoạt động ứng phó phối hợp và nguồn lực cho cư dân có nhà ở cũng như không có nhà ở.
Ở đâu	2438 Almaden Road, tại giao lộ của Đường cao tốc Almaden Expressway San José, CA 95125
Ai	<ul style="list-style-type: none"><li>San José Thị trưởng Matt Mahan</li><li>Trợ lý Quản Lý Thành Phố Lee Wilcox</li><li>Giám đốc điều hành của Valley Water Rick Callender</li></ul>
Khi nào	Thứ Bảy, Ngày 3 Tháng Hai Năm 2024 Vào lúc 8 giờ tối

### Tuyên Bố Tình Trạng Khẩn Cấp Địa Phương:

Một tuyên bố tình trạng khẩn cấp địa phương đang được ban hành. Những người sống dọc theo sông Guadalupe sẽ được lệnh sơ tán. Những cư dân không có nhà ở chọn di dời có thể được đưa đón miễn phí đến Địa Điểm Sưởi Ấm Qua Đêm (Overnight Warming Location, hoặc OWL) tại Trung tâm cộng đồng Roosevelt (901 East Santa Clara Street). Chấp nhận khách vắng lai và vật nuôi được chào đón. Một địa điểm bổ sung đang được chuẩn bị tại Trung tâm Cộng đồng Camden.

### Ứng Phó Với Thời Tiết Và Bão:

Dự báo sẽ có lượng mưa lên tới 2 inch và gió mạnh ở San José và khu vực xung quanh trong 24 giờ tới. Dự kiến sẽ có mưa đáng kể ở dãy núi Santa Cruz, sau đó sẽ đổ vào sông Guadalupe. Trung Tâm Điều Hành Hoạt Động Ứng Phó Khẩn Cấp được kích hoạt và theo dõi tình hình cũng như phối hợp chặt chẽ với các đối tác tại Valley Water, Dịch vụ Thời tiết Quốc gia, Quận Santa Clara, PG&E và Hội Chữ Thập Đỏ.

### Gió Nguy Hiểm:

Dự kiến gió mạnh sẽ bắt đầu vào sáng sớm Chủ Nhật và tiếp tục kéo dài suốt cả ngày cho đến tận tối muộn. Gió mạnh có thể gây thương tích hoặc tử vong. Gió có thể làm đổ cây cối, cột điện. Gió cũng có

thể mang theo những mảnh vụn lớn. Người dân được khuyến cáo ở trong nhà và tránh đi lại không cần thiết. Không bao giờ chạm hoặc đến gần cột điện hoặc dây điện bị rơi.

### **Tiềm Năng Lũ Lụt:**

Dịch Vụ Thời Tiết Quốc Gia báo cáo rằng sông Guadalupe dự kiến sẽ đạt đến giai đoạn lũ lụt sớm nhất là vào 5 giờ sáng ngày mai, Chủ Nhật, ngày 4 tháng Hai. Mức nước dự kiến sẽ đạt đỉnh vào khoảng 10 giờ sáng. Các quan chức dự đoán mực nước dâng cao sẽ đe dọa những người sống dọc bờ sông và có thể lan ra đường phố, có khả năng ảnh hưởng đến các phương tiện đang dừng đỗ. Nhân viên sẽ đi rà soát các khu dân cư ở một số khu vực được chọn có nguy cơ bị lũ lụt.

### **Nguồn Lực Dành Cho Cư Dân Không Có Nhà Ở:**

Ngoài các địa điểm của Thành phố San José , Quận Santa Clara còn vận hành các địa điểm sưởi ấm: [www.PrepareSCC.org/ColdWeather](http://www.PrepareSCC.org/ColdWeather).

Các thư viện và trung tâm cộng đồng ở San José mở cửa trong giờ làm việc bình thường để cư dân trú mưa và giữ ấm. Hãy truy cập [www.sjpl.org/locations-table](http://www.sjpl.org/locations-table) để biết giờ làm việc của thư viện và [bit.ly/sjcommunitycenters](http://bit.ly/sjcommunitycenters) để biết giờ làm việc của trung tâm cộng đồng.

### **Hãy Nhận Cập Nhật:**

Công chúng được khuyến khích cập nhật thông tin bằng cách:

- Đăng ký hệ thống cảnh báo Alert SCC tại <https://emergencymanagement.sccgov.org/AlertSCC>
- Theo dõi tin tức và dõi theo Thành phố San José trên Facebook ( <https://www.facebook.com/CityofSanJose/> ), Twitter ( <https://twitter.com/CityofSanJose> ) và Instagram ( <https://www.instagram.com/cityofsanjose/> ) để cập nhật thường xuyên.
- Điều hướng đến trang Thông báo Khẩn cấp ( <https://www.sanjoseca.gov/news-stories/news/emergency-notifications> ) và trang Chuẩn bị cho Bão ( <http://bit.ly/SJStormPrep> ) trên trang web của Thành phố.

### **Hãy chuẩn bị:**

- Để biết các vị trí bao cát, hãy truy cập <http://www.valleywater.org/flooding-safety/flood-ready/sandbags>. Các bao cát chứa đầy có sẵn tại Thành phố San José Alviso, Central Service, Mabury và South Corporation Yards. Cát rời và túi có sẵn tại West Yard - hãy mang theo xêng của riêng quý vị.
- Di chuyển phương tiện lên vùng đất cao hơn nếu quý vị đang đỗ xe ở điểm có khả năng xảy ra lũ lụt.
- Cẩn thận xung quanh quý vị. Đất bão hòa và gió lớn tạo ra nguy cơ cây bị đổ.
- Đặt các đồ vật có giá trị ở nơi an toàn nhất và cao nhất trong nhà của quý vị.
- Hãy sẵn sàng ra đi với bất kỳ loại thuốc và vật dụng cá nhân nào khi được thông báo trong thời gian thật ngắn.
- Chuẩn bị một chiếc túi với các tài liệu quan trọng, thuốc men và quần áo dự phòng.
- Sạc điện thiết bị và xác định vị trí đèn pin và pin.
- Báo cáo cống thoát nước mưa bị tắc, cây đổ và các vấn đề khác liên quan đến bão bằng cách gọi số 311 hoặc 408-794-1900.

**An Toàn Giao Thông Khi Lũ Lụt:**

- Khi lái xe, hãy quay đầu xe nếu quý vị gặp nước trên đường có vẻ sâu từ 6 inch trở lên—hoặc nếu quý vị không thể biết nó sâu bao nhiêu. Đặc biệt thận trọng vào ban đêm hoặc trong điều kiện tầm nhìn thấp. Hãy nhớ – Hãy quay lại, đừng chết đuối!
- Tránh xa các con lạch, sông và các khu vực khác có thể bị lũ lụt bất ngờ.
- Di chuyển phương tiện lên vùng đất cao hơn nếu quý vị đang đỗ xe ở điểm có khả năng xảy ra lũ lụt.

**Đăng Ký Nhận Cảnh Báo Bằng Văn Bản Và Email:**

Cư dân nên chọn đăng ký hệ thống cảnh báo AlertSCC, hệ thống cảnh báo khẩn cấp của Quận Santa Clara. Đăng ký tại <http://bit.ly/2BzQxt0>. AlertSCC là một cách thức miễn phí, dễ dàng và bảo mật để bất kỳ ai sống hoặc làm việc tại Quận Santa Clara nhận được các cảnh báo khẩn cấp được gửi trực tiếp đến điện thoại di động, email hoặc điện thoại cố định của họ.

###